

Thư cảm ơn bà Lê Thị Thu Cúc

Mr.L.TODD

11306 Hazen, Houston, TX.77072

Ngày 2 tháng 1 năm 2006.

Trích yếu: Mù mắt trái trong 20 năm qua được chữa khỏi.

Tôi xin được nói ra đây lòng biết ơn của tôi đối với phương pháp "Liệu pháp phản xạ thần kinh" Trung tâm này tọa lạc tại số 8056 Boone Rd.Houston, Texas 77072.

Hàng ngày Trung tâm này đã tận tâm giúp đỡ chữa trị bệnh nhân với hai mươi năm kinh nghiệm và giúp họ phục hồi sức khỏe, lòng tự tin tự trọng cũng như nhân phẩm.

Tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quý vị phương pháp "Liệu pháp phản xạ thần kinh" là một phương cách chữa trị thiên nhiên cho những ai có vấn đề về nhãn quang hoặc mọi vấn đề sức khỏe khác.

Tôi có được bà Lê Thị Thu Cúc khám và đã được bà chữa trị và phục hồi lại nhãn quang của tôi, nhất là mắt trái.

Lúc tôi ở tại Việt Nam, tôi đã mất ánh sáng trong con mắt này khi tôi đâm vào một cành cây trong lúc di chuyển trong bóng tối. Mắt của tôi bị chấn thương rất nặng. Vào thời điểm đó, một vị quân y sĩ đã nói rằng ông không thể làm gì để giúp tôi và tôi đã hoàn toàn mù mắt trái.

Khi tôi trở về Hoa Kỳ, tôi có đi khám nhiều bác sĩ khác để xin ý kiến, và tất cả đều đồng quan điểm là không có thể làm gì để giúp cho mắt trái của tôi phục hồi lại.

Tôi có đi khám các bác sĩ nhãn khoa danh tiếng nhất tại Houston, và họ cũng nói là không làm gì được, mắt trái của tôi đã hoàn toàn mù, dù cho giải phẫu cũng không làm gì được hơn.

Lúc tôi đến gặp bà Lê Thị Thu Cúc, bà bắt đầu chữa trị cho tôi với tất cả khả năng, lòng tự tin và tôn kính của bà.

Sau đó tôi nhận xét rằng mắt tôi đỡ rất nhiều, bây giờ tôi có thể trông thấy và nhận diện được bảng số của các xe trước mắt tôi, tôi cũng có thể ngồi trước máy vi tính để đọc các trang nhà trên mạng internet một cách dễ dàng hơn.

Nói tóm tắt lại, cách chữa trị này áp dụng lối kích thích trên những dây thần kinh hầu giúp mang tín hiệu đến các dây thần kinh đã "ngủ yên" trong một thời gian lâu dài và như chúng ta đều biết, hàng ngày cơ thể con người phải cần sự tuần hoàn đầy đủ. Và nếu có trục trặc, thì sớm hay muộn, cơ thể của chúng ta cũng báo cho biết và có vấn đề với các nội tạng.

Xin Chúa ban phước lành cho người đàn bà tuyệt vời có nhiều kiến thức đã làm phép lạ cho rất nhiều người nơi quê hương của bà và tại Hoa Kỳ. Một trong những đức tin lớn nhất của bà là đã lo lắng cho bệnh nhân như một người đồng loại và quan tâm hàng đầu của Bà là giúp đỡ bệnh nhân phục hồi lại sức khỏe.

Kính thư

L.TODD (ký tên)